

Giáo dục pháp luật cho đội ngũ Cán bộ, Công chức hành chính gắn liền với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức

ThS. Đặng Minh Sự - TP. Pháp chế Sở Lao động-TB&XH[\[1\]](#) và lối sống | 1

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính không chỉ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cao, có trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật, mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh. Bên cạnh hoạt động giáo dục pháp luật, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống sẽ đáp ứng yêu cầu này. Điều đó có nghĩa là công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính phải được tiến hành trong sự kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho đội ngũ cán bộ này.

Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính là lực lượng nòng cốt trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xét cho cùng, vận hành bộ máy phải là những con người cụ thể. Vì vậy, công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính phải luôn gắn chặt với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính hướng tới rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, khẳng định sự trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Việc giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ là việc giáo dục kiến thức pháp luật đơn thuần mà còn phải kết hợp cả với việc giáo dục phong cách làm việc, đạo đức, lối sống. Hơn nữa, hình thức giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức có mối quan hệ mật thiết với nhau, có những nét tương đồng bên cạnh tính độc lập tương đối của mỗi hình thức giáo dục. Mục đích của giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức là thiết lập trật tự pháp luật và trật tự đạo đức, hình thành ở mỗi cán bộ, công chức hành chính hành vi hợp pháp và phù hợp với đạo đức xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta hướng tới xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà ở đó, từ cán bộ, công chức nhà nước cho đến công dân có ý thức và lối sống phù hợp với đạo đức và tuân thủ pháp luật. Nguyên tắc chung và mục tiêu của nền pháp luật và đạo đức xã hội là phục vụ con người, vì những giá trị nhân văn của con người. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính chỉ có thể từng bước được nâng cao khi có sự kết hợp với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống.

Giáo dục pháp luật cho đội ngũ Cán bộ, Công chức hành chính gắn liền với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức

Những quan điểm nêu trên là cơ sở để đề xuất và luận giải ^{và lối sống?} tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.

[1] Tham khảo tài liệu “Giáo dục Pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của TS Nguyễn Quốc Sửu.

Chia sẻ nội dung này

-
-
-
-
-
-
-